

Số: 2325/SYT-NVY

Kiên Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2017

V/v chủ động triển khai công  
tác ứng phó với bão số 16.



Kính gửi: Đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 04 giờ ngày 24/12/2017, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h)

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực); là vùng có quy mô kinh tế, đặc điểm dân sinh, thiết chế hạ tầng, đặc điểm tự nhiên dễ bị tổn thương khi bão đổ bộ.

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của bão số 16 có hiệu quả trên địa bàn đồng thời thực hiện nghiêm Công điện số 1967/CD-UBND tỉnh ngày 24/12/2017 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 16, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế triển khai ngay những công việc sau:

- Thực hiện nghiêm chỉnh Phương án số 795/PA-SYT ngày 26/6/2015 của Sở Y tế về việc Ứng phó với bão mạnh, siêu bão ngành y tế; Công văn số 2321/SYT-KHTC hồi 08 giờ ngày 25/12/2017 Sở Y tế ban hành về việc ứng phó khẩn cấp bão số 16; trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của bão, của mưa, lũ, triển khai các phương án 4 tại chỗ, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, mưa, lũ gây ra;

- Chủ động các phương án bảo vệ hoặc di dời các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão, do mưa lũ; Sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão và tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của bão, của mưa, lũ. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh;

- Các đơn vị Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện phòng chống lụt bão và phân công các đội y tế cơ động ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương để ứng phó với các tình huống khẩn cấp do bão, mưa, lũ gây ra.

- Báo cáo nhanh số lượng trang thiết bị, cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão dự trữ tại địa phương, đơn vị và kế hoạch phòng, chống bão về Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về Sở Y tế qua Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: bsngochinhson@gmail.com và chausonthuansytkg@gmail.com./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ SYT;
- Lưu: VT, csthuan, "HT".



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Hải**